



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๙๕๖

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)/รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)/  
ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้รับทราบรายงานผลการแก้ไขปัญหาการจราจร และที่จอดรถในมหาวิทยาลัย และมีมติ ดังนี้

๑. เรื่อง จักรยานโมไบค์ มอบให้ รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) และรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาในการทดลองใช้จักรยานโมไบค์ ประสานงานการทำ MOU ร่วมกับ บริษัท โมไบค์ จำกัด แล้วสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณา

๒. มอบให้รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ โดยต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ และบูรณาการอย่างจริงจัง และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นระยะ

ผู้รับผิดชอบตามมติคณะกรรมการบริหารฯ ได้หารือร่วมกับ บริษัท โมไบค์ จำกัด แล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำราคาคูปองปั่นจักรยานเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา คือ คูปองปั่นจักรยานแบบ ๑๕๐ บาท ใช้งานได้ ๑๕๐ วัน แบบไม่จำกัดการใช้ และสามารถใช้บริการจักรยานโมไบค์ทั่วประเทศ ไทยที่มีจักรยานโมไบค์ให้บริการ โดยจำนวนการซื้อขั้นต่ำ ๗,๐๐๐ คูปอง เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาเดินและใช้จักรยานให้มากขึ้น โดยทุกคณะ สำนัก คลัสเตอร์พัฒนานักศึกษา สโมสรบุคลากร สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการสวัสดิการ ต้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวด้วยของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ในช่วงการจัดงานเกษตรแม่โจ้ ๔๕ ปี ให้พิจารณาการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ร่วมงานด้วย

๒. ควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงสถานที่จอดจักรยานให้มีความเพียงพอและเป็นระเบียบ โดยกำหนดจุดจอดให้ชัดเจน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบการเสนอราคาคูปองปั่นจักรยานโมไบค์ ของ บริษัท โมไบค์ จำกัด คือ คูปองปั่นจักรยานแบบ ๑๕๐ บาท ใช้งานได้ ๑๕๐ วัน แบบไม่จำกัดการใช้ และสามารถใช้บริการจักรยานโมไบค์ทั่วประเทศที่มีจักรยานโมไบค์ให้บริการ โดยจำนวนการซื้อขั้นต่ำ ๗,๐๐๐ คูปอง ทั้งนี้ ให้กองอาคารและสถานที่ดำเนินการจัดทำโครงการฯ แล้วเสนอพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๒. มอบให้รองอธิการบดี (อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง) รองอธิการบดี (อาจารย์ ชัช พชรธรรมกุล) ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ โดยต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ และบูรณาการอย่างจริงจัง และรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นระยะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ